

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn khóa XVII

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XVII, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị, kết quả như sau:

1. Cử tri xã Dân Lý

1.1. Thôn phố Thiều sau khi sáp nhập năm 2018, quy mô dân số và diện tích được mở rộng, nhưng cơ quan chức năng vẫn xếp thôn loại 2. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xác minh và công nhận phố Thiều là thôn loại 1.

Thực hiện Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 96/SNV-XDCQ&CTTN ngày 20/01/2020 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chí thôn, tổ dân phố. Trong đó nêu rõ lấy tiêu chí quy mô số hộ gia đình, tiêu chí diện tích và tiêu chí đặc thù làm tiêu chí và cách tính điểm phân loại thôn.

Cụ thể, trước sáp nhập, thôn Phố Thiều thuộc xã Dân Lý có 221 hộ, diện tích 13.07 ha. Sau sáp nhập, thôn có 337 hộ, diện tích 26.52 ha, thôn không có yếu tố đặc thù (Số liệu tính đến tháng 02/2020). Ngày 18/02/2020, UBND huyện đã ban hành Tờ trình số 289/TTr-UBND về việc đề nghị phân loại thôn, tổ dân phố tại các xã, thị trấn thuộc huyện Triệu Sơn. Đến ngày 08/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thôn Phố Thiều đạt điểm tối đa về quy mô dân số (đạt 60 điểm), tuy nhiên về diện tích chỉ (đạt 15 điểm). Như vậy, thôn Phố Thiều đạt thôn loại 2 là đúng theo quy định của pháp luật.

1.2. Đội ngũ y tế thôn được huy động thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch Covid 19, đến nay chưa được nhận kinh phí hỗ trợ. Đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết kịp thời.

Theo Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa tỉnh thì chức danh nhân viên y tế thôn chỉ còn ở các thôn đặc biệt khó khăn. Căn cứ theo Hướng dẫn liên ngành số 1844/LN-STC-SYT ngày 21/4/2020 của Liên ngành Sở Tài chính - Sở Y tế về việc thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ chi phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó nêu rõ:

- UBND huyện sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp để thực hiện nhiệm vụ.

- UBND cấp xã sử dụng nguồn dự phòng và các nguồn hợp pháp khác để chi phòng chống dịch COVID để thực hiện: tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, bổ sung mua các vật tư hoá chất phun phòng chống dịch,

Như vậy, nội dung chi hỗ trợ cho các đối tượng được huy động tham gia phòng chống dịch do UBND cấp xã chủ động sử dụng nguồn dự phòng và các nguồn hợp pháp khác tại đơn vị để thực hiện.

1.3. Tuyến đường bê tông đê Sông Hoàng từ xã Dân lý đi xã Đồng Tiến đến nay đã cơ bản hoàn thành. Nhưng hiện nay có một số đoạn đã bong tróc mặt đường, nên đường sụt lún, nứt gãy nhiều đoạn, hệ thống nắm đập mương thoát nước nhiều chỗ hư hỏng nặng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, nhà thầu có liên quan xem xét và tu sửa đảm bảo chất lượng công trình.

Tuyến đê hữu sông Hoàng đoạn từ xã Dân Lý đến xã Đồng Thắng đã được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 10/2020. Qua kiểm tra thực tế, hiện tượng bong tróc, nứt mặt đê là do xe quá tải đi lại nhiều trên tuyến đê (theo quy định tuyến đê chỉ cho xe cơ giới đi lại có tổng tải trọng không quá 12 tấn); theo quy định công trình còn 11 tháng bảo hành, UBND huyện sẽ có văn bản yêu cầu nhà thầu bảo hành, duy tu bảo dưỡng công trình để nhân dân đi lại được tốt hơn.

1.4. Tuyến kênh mương Minh Châu A và Minh Châu B, hiện nay đáy kênh mương Minh Châu A bị sụt lún, nhiều đoạn lòng kênh bị bồi đắp, kênh mương Minh Châu B quá trình sử dụng đã lâu hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo phục vụ nước tưới cho sản xuất; cống ở đầu sông Cái của hai kênh trên, miệng cống thiết kế nhỏ và hẹp không đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất của nhân dân xã Dân Lý và Thị Trấn Triệu Sơn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ban ngành có liên quan, kiểm tra xem xét, nạo vét, sửa chữa hai con kênh mương trên, để phục vụ cho sản xuất của nhân dân hai đơn vị nói trên.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị chức năng làm việc với Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Triệu Sơn, Công ty trả lời như sau:

- Tuyến kênh mương Minh Châu A và Minh Châu B đã được UBND huyện đầu tư năm 2016-2017 và thuộc quyền quản lý sử dụng của xã Minh Châu cũ (nay là Thị trấn Triệu Sơn) và xã Dân Lý nên các địa phương có kênh đi qua phải có trách nhiệm nạo vét khơi thông lòng kênh, duy tu bảo dưỡng kênh để phục vụ sản xuất cho nhân dân.

- Đối với cống lấy nước đầu sông Cái nhỏ, hẹp... Công ty Sông Chu sẽ cho kiểm tra đánh giá lại diện tích phục vụ thực tế của hai tuyến kênh trên để có kế hoạch mở rộng cho phù hợp trong thời gian tới.

1.5. Chi giang N11, hiện nay còn khoảng 600m cuối nguồn chưa được bê tông hóa, đoạn mương này đã bị bồi lấp, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị có liên

quan xem xét nhanh chóng nạo vét, để phục vụ cho sản xuất của nhân dân. Đồng thời đầu tư bê tông kênh N11B đoạn trường cao đẳng Nông Lâm phục vụ nước tưới cho đơn vị thôn 7 xã Dân Lý.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị chức năng làm việc với Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Triệu Sơn, có ý kiến trả lời như sau: Tuyến kênh cử tri đề nghị làm kiên cố hóa là kênh N11A và N11B đã được Công ty TNHH MTV Sông Chu đã đưa vào kế hoạch kiên cố hóa năm 2021.

1.6. Dự án cầu thôn 2 xã Dân Lý bắc qua Sông Hoàng, đã được các phòng ban chuyên môn của huyện xuống kiểm tra, khảo sát, thăm dò địa chất, nhưng đến nay tiến độ làm rất chậm. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ làm cầu để đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Cầu thôn 2 xã Dân Lý được xây dựng từ năm 1986; đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng: trụ cầu bị nứt vỡ, dầm sắt bị hoen rỉ, nhiều tấm đan mặt cầu bị nứt vỡ không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại trên cầu.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, ngày 09/7/2020 UBND huyện đã có Tờ trình số 3055/TTr-UBND về việc xin hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu thôn 2, xã Dân Lý gửi Sở Tài chính với quy mô cầu như sau: chiều dài cầu $L=44,0m$, bề rộng cầu $B_c=6,0m$, đường 2 đầu cầu bằng BTXM, chiều rộng nền đường $B_n=6,0m$, chiều rộng mặt đường $B_m=5,0m$.

Ngày 07/10/2020, UBND tỉnh có Công văn số 13971/UBND-CN về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cầu thôn 2, xã Dân Lý, theo đó kinh phí tỉnh hỗ trợ không quá 6,3 tỷ đồng, phần còn lại do UBND huyện Triệu Sơn đảm nhận, thời gian thực hiện trong 02 năm (2021-2022). Như vậy, sau khi được UBND tỉnh giao vốn, UBND huyện sẽ tiến hành các bước tiếp theo để thực hiện dự án.

1.7. Việc thu hồi đất của hộ dân thôn 5 xã Dân Lý thuộc đường tỉnh lộ 514. đề nghị UBND huyện cần triển khai đền bù khẩn trương cho các hộ dân.

Tại thôn 5, xã Dân Lý đã được quy hoạch dự án khu dân cư mới; đây là dự án thuộc quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án đường giao thông nối TL 514 và QL 47C. Dự án đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, đã có thông báo thu hồi đất đến các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án. Hiện Hội đồng GPMB của huyện đang hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để thu hồi đất và GPMB theo quy định.

1.8. Các hộ đăng ký kinh doanh giặt bao bì, thu gom phế liệu tại thôn 5 tiếp tục gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý không để tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Tại thôn 5 xã Dân Lý hiện có 02 cơ sở giặt bao bì của hộ ông Lê Thọ Long, Lê Xuân Vinh hoạt động từ năm 2015 và 02 cơ sở thu mua phế liệu. Năm 2017 phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Công an huyện kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở. Đến năm 2018, phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các ngành và UBND xã Dân Lý tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy

định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại 02 cơ sở, kết quả kiểm tra các cơ sở chưa đầu tư công trình xử lý nước thải theo quy định, đoàn kiểm tra đã yêu cầu dừng hoạt động xả nước thải chưa xử lý đạt quy chuẩn ra ngoài đến khi xây dựng hoàn chỉnh công trình xử lý nước thải. Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đề nghị Chủ tịch UBND huyện xử lý vi phạm hai cơ sở với tổng số tiền 8.500.000 đồng.

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra các cơ sở cử tri nêu; kết quả kiểm tra các hộ đã có đầu tư bể lắng nước thải, tuy nhiên tình trạng ô nhiễm môi trường không được cải thiện nhiều do các bể lắng và quy trình xử lý không thể đáp ứng được theo yêu cầu. UBND huyện sẽ xử lý nghiêm trường hợp vi phạm và yêu cầu dừng hoạt động nếu không đảm bảo quy định về môi trường.

1.9. Hiện nay đường điện của một số thôn trên địa bàn xã Dân Lý đi xuyên qua vườn của các hộ dân. Đề nghị Điện lực Triệu Sơn có phương án để đi chuyển đường điện này để đảm bảo mỹ quan và công tác an toàn điện lưới, đặc biệt là trong mùa mưa bão.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị chức năng làm việc với Điện Lực Triệu Sơn, có ý kiến trả lời như sau:

Qua kiểm tra, rà soát đường điện trên địa bàn xã Dân Lý đi qua vườn của các hộ dân Điện lực Triệu Sơn đã báo cáo Công ty Điện lực Thanh Hóa và đưa vào kế hoạch cải tạo trong những năm tới. Tuy nhiên do nguồn vốn còn khó khăn nên chưa thể thực hiện được 100% các vị trí đi qua vườn các hộ dân (các vị trí này đã được xã Dân Lý bàn giao hiện trạng đường dây và mặt bằng cho Điện lực Triệu Sơn quản lý vận hành).

Trong khi chờ dự án cải tạo của ngành điện, nếu các hộ gia đình có nguyện vọng di chuyển đường dây ra khỏi đất vườn để phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Điện lực đề nghị các hộ có văn bản đề nghị UBND xã phê duyệt mặt bằng tại vị trí mới Điện lực sẽ hỗ trợ phần kỹ thuật, các hộ chịu hoàn toàn kinh phí cho việc di chuyển.

2. Cử tri xã Thọ Tiến

2.1. Đối với người có công đi điều dưỡng tập trung hàng năm nên cho đi điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công, không nên đăng ký nghỉ điều dưỡng ở nhà nghỉ tư nhân như hiện nay.

Theo quy định của Nhà nước về việc tổ chức điều dưỡng luân phiên hàng năm tập trung được Sở Lao động – TBXH tỉnh bố trí hợp đồng với các trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người có công hoặc khách sạn đủ điều kiện cho đối tượng người có công nghỉ dưỡng.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ kiến nghị với Sở lao động - Thương binh và Xã hội.

2.2. *Đập Đồng Cổ do UBND xã Thọ Sơn quản lý, hiện nay đang giao khoán cho hộ tư nhân quản lý và khai thác phần mặt nước, do vậy việc tích và cấp nước phụ thuộc vào cá nhân, chưa phát huy được công năng trong việc tưới nước phục vụ cho sản xuất, hơn nữa xé tràn quá thấp nên hiệu quả trong việc chứa và tưới nước không hiệu quả. Đề nghị UBND huyện can thiệp để phát huy công năng của con đập.*

- Đập Đồng Cổ do UBND xã Thọ Sơn quản lý, hiện nay cho hộ tư nhân hợp đồng tận dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Việc quản lý, điều tiết nước phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc trách nhiệm của UBND xã Thọ Sơn quản lý. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Thọ Sơn phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.

- Tràn xả nước của Đập Đồng Cổ quá thấp nên hiệu quả trong việc chứa và tưới nước không hiệu quả: Đập Đồng Cổ thuộc dự án nâng cấp sửa chữa liên hồ Ngô Công - Đồng Cổ mới được đầu tư xây dựng theo đúng như hồ sơ thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên không thể can thiệp, điều chỉnh được.

3. Cử tri xã Vân Sơn

3.1. *Dự án nạo vét Mau địa bàn xã Thái Hòa đã được đầu tư, xã Vân Sơn không có đê bao và bị bùn lấp đầy tuyến vực Mau, nên khi lũ lụt, nước không tiêu nên diện tích lúa bị ngập ngày càng tăng. Đề nghị UBND huyện kiểm tra cho nạo vét tuyến mau thuộc địa phận xã Vân Sơn để giảm diện tích lúa và hoa màu bị mất lụt hàng năm.*

Tuyến vực Mau thuộc địa phận xã Vân Sơn hàng năm huyện đều giao kế hoạch nạo vét, khơi thông dòng chảy cho UBND xã thực hiện theo kế hoạch được giao. Do kinh phí của huyện khó khăn nên chưa thể thực hiện việc nạo vét. Tiếp thu ý kiến của cử tri UBND huyện sẽ ưu tiên đưa vào danh mục đầu tư nạo vét khi có nguồn vốn.

3.2. *Tuyến kênh C6 đã được kè mái từ xã Hợp Thắng xuống, tuy nhiên đoạn qua địa bàn xã Vân Sơn chưa kè nên rác thải ú ngập, thường xuyên gây ô nhiễm môi trường và làm ách tắc khi lũ lụt. Đề nghị UBND huyện kiểm tra và có kế hoạch đầu tư kè hết tuyến kênh để phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp ở địa bàn có kênh C6 đi qua.*

Cống tiêu ông Đồng đã được UBND huyện đưa vào danh mục ưu tiên xin được đầu tư nâng cấp, sửa chữa từ nguồn vốn quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh năm 2020-2021.

4. Cử tri xã An Nông

4.1. *Đề nghị UBND huyện đầu tư kinh phí nạo vét kênh tiêu đồng Lốc từ cống tiêu Vườn bầu qua đê sông Nhôm lên đến giáp danh Thị Trấn, mà huyện đã có kế hoạch từ 2 năm trước. Đồng thời, đầu tư kinh phí nạo vét kênh tiêu Nổ hén vì đã lâu không được nạo vét để tiêu thoát lũ trong mùa mưa bão cho 5 đơn vị gồm: Thị Trấn, An Nông, Nông Trường, Vân Sơn, Đồng Lợi.*

- Tuyến kênh tiêu Đồng Lốc qua địa bàn xã An Nông hàng năm huyện đều giao kế hoạch nạo vét, khơi thông dòng chảy cho UBND xã thực hiện đầy đủ và đúng kế hoạch được giao. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí chưa đáp ứng được nên

UBND huyện xin được tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ ưu tiên đưa vào danh mục đầu tư nạo vét khi có nguồn vốn.

- Kênh tiêu Nổ hèn đoạn qua 5 đơn vị Thị Trấn, An Nông, Nông Trường, Vân Sơn, Đồng Lợi thuộc thẩm quản lý của Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Triệu Sơn. Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm việc với Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Triệu Sơn, Công ty trả lời như sau:

Năm 2017, Công ty đã tiến hành nạo vét 2km Kênh tiêu Nổ hèn đoạn qua xã Đồng Lợi và Tân Ninh. Vì kinh phí có hạn nên đoạn qua 5 xã trên chưa được nạo vét; Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Triệu Sơn đã có ý kiến đề nghị Công ty MTV Sông Chu báo cáo UBND tỉnh cấp kinh phí để thực hiện trong thời gian tới.

4.2. Hiện nay cầu Gia Phú trên địa bàn của xã đã hư hỏng nặng, đề nghị UBND huyện đầu tư kinh phí để xây mới cầu tạo thuận tiện cho việc đi lại và sản xuất của nhân dân.

Công trình cầu Gia Phú, xã An Nông được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 6859/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 với tổng mức đầu tư là 4,88 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện hỗ trợ 1,8 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách xã đảm nhận.

Hiện nay, UBND xã An Nông đã tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và đã khởi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, do mực nước sông Nhôm lớn nên đơn vị thi công chưa có mặt bằng để thi công móng trụ cầu, đơn vị thi công sẽ tiến hành phá dỡ cầu cũ và thi công cầu mới vào mùa khô.

4.3. Đề nghị UBND huyện can thiệp xử lý 02 bãi rác tự phát gây ô nhiễm và ảnh hưởng tới đời sống, sức khỏe và sản xuất của nhân dân. Đó là bãi rác của xã Nông Trường giáp với xã An Nông và nằm giữa cánh đồng ngay bờ kênh tiêu. Bãi rác của xã Hợp Thắng giáp với xã An Nông cạnh mái đê hừa sông Nhôm.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nội dung cử tri phản ánh, kết quả như sau:

- Tại vị trí giáp ranh giữa xã Nông Trường và xã An Nông có một bãi rác tự phát của xã Nông Trường. Từ tháng 6 năm 2020 đã chấm dứt việc đổ rác tại bãi rác; phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo UBND xã Nông Trường tổ chức xử lý, khắc phục lượng rác thải tồn đọng tại bãi rác, tuy nhiên chưa triệt để. Hiện Phòng tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục chỉ đạo UBND xã Nông Trường xử lý hết lượng rác thải tồn đọng còn lại tại bãi rác để đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực.

- Đối với bãi rác tự phát tại xã Hợp Thắng, sau khi tiếp nhận được thông tin phản ánh của cử tri, UBND huyện đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo UBND xã Hợp Thắng kiểm tra, xử lý và khắc phục các tồn tại về ô nhiễm môi trường tại bãi rác. Trong thời gian tới phòng Tài nguyên sẽ tiếp tục giám sát,

kiểm tra việc tổ chức thực hiện xử lý rác thải của xã Hợp Thắng, không để xảy ra tình trạng phát sinh ô nhiễm môi trường tại bãi rác tự phát của địa phương.

4.4. Đề nghị huyện đẩy nhanh tiến độ cấp mới quyền sử dụng đất, đặc biệt quan tâm giải quyết đến đất cấp sai thẩm quyền và đất thiếu các loại giấy tờ, làm ảnh hưởng tới quyền lợi của nhân dân.

Công tác cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua, đặc biệt là đối với đất ở. Kết quả đã đạt được đến nay cấp mới được 1.045 giấy với tổng diện tích 34,52 ha. Tính đến nay cấp lần đầu đối với đất ở là 63.752/73.716, đạt tỷ lệ 86,48%.

Tuy nhiên đến nay trên địa bàn huyện còn nhiều trường hợp chưa được cấp GCNQSD đất, do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng chủ yếu do một số nguyên nhân sau:

- Nhiều trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 nay mới lập hồ sơ cấp giấy nhưng không có phiếu nộp tiền đất nên theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, phải nộp 40% tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp giấy cho nên người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Nhiều trường hợp được giao đất không đúng thẩm quyền từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2004 nhưng bị mất hoặc không còn phiếu nộp tiền đất nên không có giấy tờ để chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, nếu theo Nghị Định số 45/2014/NĐ-CP thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo giá đất hiện hành tại thời điểm cấp giấy nên chủ sử dụng đất không thực hiện;

- Một số trường hợp các hộ gia đình, cá nhân được UBND các xã, thị trấn giao đất không đúng thẩm quyền từ trước ngày 01/7/2004 nhưng bị mất hoặc không có biên lai (phiếu) nộp tiền để được sử dụng đất, vì vậy khi lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến tiến độ cấp giấy chậm;

- Một số trường hợp có giấy tờ chứng minh có nộp tiền để được sử dụng đất nhưng số tiền không tương ứng với đơn giá tại thời điểm thu dẫn đến không đủ hạn mức đất ở, gây tranh cãi đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất;

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường tập trung nghiên cứu phương án xử lý đất cấp sai thẩm quyền cho các xã: Dân Quyền, thị trấn Nưa, Hợp Thắng...để tham mưu cho UBND huyện xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổng hợp báo cáo Sở TNMT để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền.

Để giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp GCNQSD đất không đúng thẩm quyền và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần một số giải pháp cụ thể sau:

- UBND các xã tích cực chủ động xây dựng kế hoạch rà soát các trường hợp còn tồn đọng, phân loại cụ thể các nhóm hồ sơ, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý trình UBND huyện xem xét theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, giải thích cho công dân hiểu rõ các quy định của pháp luật hiện hành về cấp GCNQSD đất để người dân được biết và chủ động thực hiện, đặc biệt là các quy định liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính khi xem xét đối với đất được giao không đúng thẩm quyền, đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất (theo điều 6, 7, 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất).

5. Cử tri xã Thọ Tân

5.1. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đồng bộ các xã ra quân giải tỏa hành lang, khơi thông dòng chảy thuộc các sông tự nhiên, nhất là sông nhà Lê để đảm bảo tiêu thoát lũ và không ách tắc chất thải làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân ở hai bên bờ sông. Đồng thời chỉ đạo chi nhánh thủy nông Sông Chu xem xét bê tông hóa đoạn cuối cùng của chi giang 5/6. vị hiện tại đoạn cuối còn lại khoảng 800m chưa làm, rất khó khăn cho nhân dân lấy nước phục vụ sản xuất.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm việc với Công ty TNHH MTV Sông Chu - Chi nhánh Triệu Sơn, có ý kiến trả lời như sau:

Năm 2020 Công ty TNHH MTV Sông Chu đã đầu tư bê tông hóa đoạn cuối kênh dài 400m, hiện công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 11/2020. Đoạn còn lại khoảng 800m Công ty đưa vào kế hoạch kiên cố hóa tiếp trong năm 2021.

5.2. Đề nghị chi nhánh Điện lực Triệu Sơn xem xét nâng cấp lưới điện, hiện tại điện ở xã Thọ Tân rất yếu, nhất là ở thôn 2 và thôn 4 điện quá yếu làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và trong sinh hoạt của nhân dân đặc biệt ảnh hưởng rất lớn tới việc học tập của các cháu học sinh, kính mong chi nhánh điện Triệu Sơn quan tâm và xem xét.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị chức năng làm việc với Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Thanh Hóa. Đến nay, các trạm biến áp tại xã Thọ Tân đã được công ty đầu tư nâng cấp đảm bảo điện sinh hoạt cho nhân dân trong xã.

6. Cử tri xã Thọ Dân: *Công ty ALERON đóng trên địa bàn xã Thọ Dân, sau khi mở rộng 10ha và làm mất kênh tưới C36, hiện tại công ty đã xây mới tuyến kênh đi xung quanh bên ngoài của công ty. Tuy nhiên mất thoáng thì hẹp lại đi qua cánh đồng trũng, hiện nay nhân dân lấy nước về phục vụ sản xuất không được. khi đưa nước về đều tràn xuống đồng trũng. Vì vậy đề nghị với UBND huyện xem xét và giải quyết.*

Tuyến kênh này thuộc quản lý của Công ty Thủy nông Sông Chu, đã được chủ đầu tư xây dựng hoàn trả do xây dựng nhà máy giấy ALERON. Tuy nhiên, công trình sau khi xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng có những bất cập nên

Chủ đầu tư đã đồng ý mở rộng lòng kênh thêm 30 cm và nâng cao thành kênh thêm 10 cm (được Công ty thủy nông Sông Chu thống nhất về thiết kế) để công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp được tốt hơn. Hiện tại tuyến kênh mới đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

7. Cử tri xã Đồng Thắng

Dự án đường giao thông từ trung tâm Thành phố Thanh Hóa nối với đường cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn và đường cao tốc Bắc - Nam qua địa phận xã Đồng Thắng. Việc thiết kế các cống tiêu nước phục cho sản xuất nông nghiệp là chưa phù hợp với hệ thống cống tiêu. Đề nghị UBND huyện xem xét và quan tâm giải quyết.

Dự án đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với đường từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn và dự án đường cao tốc Bắc – Nam thì trong hồ sơ thiết kế có hoàn trả đầy đủ các cống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; tuy nhiên trong quá trình thi công Đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn các nhà thầu có làm ảnh hưởng một số vị trí gây cản trở cho việc tưới tiêu, sau khi có phản ánh của nhân dân và UBND xã Đồng Thắng, UBND huyện đã có ý kiến với Chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đề nghị khơi thông kịp thời để phục công tác tưới tiêu trên địa bàn huyện (dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam chưa thi công đoạn qua địa bàn huyện)./.

Nơi nhận:

- TTr HĐND huyện (b/c);
- ĐB HĐND huyện;
- Lưu: VT, VP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Phú Quốc